



ด่วนที่สุด
ที่ พม ๐๒๐๙/ ๑๕๐๕๑



กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. ๑๐๑๐๐

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าล่วงเวลาและค่าตอบแทนการทำงานที่เกินกว่าวันละแปดชั่วโมง ในงานเฝ้าดูแล
สถานที่หรือทรัพย์สินอันเป็นหน้าที่การทำงานปกติของลูกจ้าง พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๙๐๖๐ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี แจ้งขอให้กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ เสนอความเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าล่วงเวลาและค่าตอบแทนการทำงาน
ที่เกินกว่าวันละแปดชั่วโมง ในงานเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินอันเป็นหน้าที่การทำงานปกติของลูกจ้าง
พ.ศ. ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เห็นด้วยในหลักการตาม
ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าล่วงเวลาและค่าตอบแทนการทำงานที่เกินกว่าวันละแปดชั่วโมง ในงานเฝ้าดูแล
สถานที่หรือทรัพย์สินอันเป็นหน้าที่การทำงานปกติของลูกจ้าง พ.ศ. เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป และคุ้มครองให้ลูกจ้างซึ่งเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
ยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้ลูกจ้างรวมถึงครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถดำรงชีวิตตามสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมในปัจจุบันได้ และเห็นด้วยที่จะให้มีการขยายระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายออกไป ๓๖๕ วัน
เพื่อให้ผู้ประกอบการ นายจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีเวลาในการปรับตัว และบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ควรมีการตรวจสอบการจ้างงานของผู้ประกอบการหรือนายจ้าง เนื่องจากหากมี
การลดอัตราค่าจ้างงาน หรือเลิกจ้างเกิดขึ้น จะส่งผลให้ภาระการปฏิบัติงานของลูกจ้างเพิ่มมากขึ้น
และอาจเกิดการปฏิบัติงานควบ ๒ กะ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของลูกจ้าง และเกิดความเสียหายขึ้นได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรารุช ศิลปอาษา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๔๙๔
โทรสาร ๐ ๒๖๕๙ ๖๔๙๘